

KỶ HỢP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

Sau gần 3 ngày, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra tại Quốc hội với 4 bộ trưởng đã dâng đàn, chiếu ngày 8/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có 85 phút báo cáo, làm rõ các vấn đề thuộc trách nhiệm điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Trước khi vào nội dung tiếp thu giải trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khẳng định, mỗi kỳ họp Quốc hội là dịp để đánh giá lại báo cáo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và rút ra các bài học kinh nghiệm để phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng thời cũng là dịp nhận diện rõ hơn những hạn chế, yếu kém, những khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết để tiếp tục đạt được những thành tựu lớn hơn. Với cách thức đó, các đại biểu Quốc hội đã nhiệt tâm theo dõi, đặt nhiều câu hỏi chất vấn sâu sắc, giúp các

thành viên Chính phủ nâng cao chất lượng quản lý, điều hành.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn sự quan tâm giám sát, đánh giá của các đại biểu Quốc hội đối với Chính phủ và các thành viên Chính phủ, mong các đại biểu Quốc hội cùng chia sẻ. Thủ tướng nêu rõ, theo tinh thần Cương lĩnh bổ sung, phát triển 2011, đến giữa thế kỷ XXI phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì những khó khăn, thách thức phía trước là không hề nhỏ. Xóa đói giảm nghèo đã khó, làm cho đất nước cường thịnh, bền vững, thu hẹp và tiến các nước phát triển sẽ càng khó khăn hơn. Tiếp nối truyền thống của lịch sử dân tộc, đất nước ta phải nỗ lực phấn đấu với tinh thần tự lực, tự cường, với tất cả lòng tự hào, tự tôn dân tộc vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước giàu mạnh, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, xã hội bình yên, thịnh

thịnh. Thách thức lớn nhất của chúng ta hiện nay không phải là thoát bẫy thu nhập trung bình. Nguy cơ lớn nhất không phải là tụt hậu kinh tế. Mà thách thức lớn nhất của chúng ta chính là thiếu ý chí mạnh mẽ vươn lên và nguy cơ lớn nhất là không hành động vì sự trách nhiệm.

Cho rằng nguồn lực phát triển lớn nhất của đất nước ta không phải là "rừng vàng, biển bạc" mà nguồn lực phát triển lớn nhất của đất nước ta chính là con người, là gần 100 triệu người dân Việt Nam, Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước ta cùng cả hệ thống chính trị cam kết luôn nỗ lực chăm lo cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe, được học hành, được có việc làm, không ai bị bỏ lại phía sau. Phải làm sao để mỗi người dân Việt Nam có cơ hội thực hiện khát vọng làm giàu hợp pháp, phát triển khả năng trên chính mảnh đất quê hương. Thực tiễn và bối cảnh đòi hỏi chúng ta phải hành động thiết thực hơn nữa, nhanh và mạnh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa để đạt mục tiêu chiến lược là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta phải cùng quyết chí, đồng tâm hợp lực với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nghị quyết, chính sách của quốc gia thực thi có hiệu quả hay không cần có sự chung tay vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò chủ động, tích cực của các địa phương.

Thủ tướng đánh giá chưa bao giờ đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ và thuận lợi lớn như hiện nay. Vì vậy, phải tận dụng triệt để những thời cơ lớn đó, phải nỗ lực bằng tất cả trái tim và khối óc, phải hành động bằng ý chí và sức mạnh của cả dân tộc, bằng sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn dân và trong toàn hệ thống chính trị. Chúng ta hãy thấp lên ngọn lửa yêu nước, tinh thần tự tôn, tự trọng dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong mối chúng ta; hãy khơi dậy sức sáng tạo với ngọn lửa đam mê nhiệt huyết và đam mê, hãy hành động mạnh mẽ, quyết liệt trên mọi cương vị của mình. Các cơ quan truyền thông, báo chí cần

góp phần khơi dậy ý chí, khát vọng dân tộc hưng cường, thịnh vượng để đưa đất nước đến bến bờ vinh quang.

Trước đó, tại phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư đối với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng với các nội dung: Công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình; cấp, thu hồi thẻ nhà báo. Công tác quản lý thông tin điện tử, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội; quản lý quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng. Về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử. Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Công an và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã tham gia trả lời, giải trình rõ những vấn đề liên quan.

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh)

THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 8/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh dự hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt của tỉnh, Tiểu ban Văn kiện tiếp thu hoàn chỉnh nội dung dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị trình tại hội nghị này.

Thảo luận tại hội nghị đã có 21 ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị. Các đại biểu tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: chủ đề của Đại hội; kết cấu, nội dung của Báo cáo chính trị. Trong đó, tập trung đóng góp vào phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cần làm rõ, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh dự hội nghị. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp trước, Tiểu ban Văn kiện đã hoàn chỉnh dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Dự thảo đã gửi đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt của tỉnh xin ý kiến. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên

bộ tỉnh lần thứ XIX, nhất là trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đề xuất trong phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới cần bổ sung một số giải pháp ở một số lĩnh vực; điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu về: phát triển đô thị, số xã đạt nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, lao động qua đào tạo...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất về nội dung cơ bản chủ đề của Đại hội, bố cục, những nội dung chủ yếu của dự thảo Báo cáo chính trị; đề nghị Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục hoàn chỉnh thêm một bước nữa dự thảo Báo cáo chính trị. Đồng chí gợi mở một số nội dung, phương án lựa chọn chủ đề Đại hội. Về kết cấu của Báo cáo chính trị vẫn xây dựng theo nội dung truyền thống gồm 2 phần: phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; mục tiêu, nhiệm vụ

và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phần đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua viết theo lối đánh giá tổng quát, sau đó chứng minh những nội dung đó, có so sánh với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để ra hoặc so sánh với mức bình quân chung của cả nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng gợi mở một số nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; những hạn chế, yếu kém để cập trọng dự thảo Báo cáo chính trị. Trong đó, phải chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, yếu kém; nhấn mạnh làm nổi bật 5 bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung đã đề cập trong dự thảo Báo cáo chính trị. Riêng nội dung mục tiêu tổng

quát thì cần cụ thể vào nội dung chủ đề của Đại hội. Đối với các chỉ tiêu cơ bản, đồng chí giao Cục Thống kê tỉnh có trao đổi với các tiểu ban thống nhất về chỉ tiêu, nội hàm của chỉ tiêu. Trong các chỉ tiêu, đặc biệt lưu ý chỉ tiêu GRDP. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí nhấn mạnh 10 nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội; 6 nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trong đó, chú trọng nghiên cứu các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị sau hội nghị này Tiểu ban Văn kiện sẽ làm việc với Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và Tiểu ban Tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể bổ sung, điều chỉnh các nội dung để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trước ngày 15/11/2019, tiếp tục xin ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và thực hiện các bước tiếp theo.

NGUYỄN HINH

CÁC ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC...

(Tiếp theo trang 1)

ích cực phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Nhiều gia đình mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất trong trồng trọt, chăn nuôi và phát triển các ngành nghề dịch vụ, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2019, tổng giá trị thu nhập của thôn ước đạt hơn 48 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 38 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,7%; trên 90% số hộ có nhà kiên cố, cao tầng.

phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; bà con phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo, hộ đơn thân; xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức gia đình, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ và nhân dân thôn Nhạo Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; chủ trọng giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở; xây dựng dòng họ, ngõ xóm tự quản, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và xã đã trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.



Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ và nhân dân thôn Nhạo Sơn, xã Thụy Sơn (Thái Thụy).

Sáng ngày 8/11, Ban công tác mặt trận thôn Phú Thành, xã Đông Trà (Tiền Hải) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Đây là 1 trong 8 đơn vị

làm điểm của tỉnh. Thôn Phú Thành có 497 gia đình với 1.436 nhân khẩu. Thời gian qua, nhân dân trong thôn đã đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm

nghèo bền vững, khuyến khích làm giàu chính đáng. Nhiều gia đình chủ động học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư máy móc phục vụ sản xuất; đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp...

Thu nhập của người dân vì vậy ngày càng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 2,8%. Trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong thôn đã hiến 40.800m² đất làm gia đình nông thôn tự lực nội đồng và đóng góp trên 3,7 tỷ đồng làm 12,8km đường giao thông trong khu dân cư. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và hoạt động thường xuyên. Năm 2019, toàn thôn có 93,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Chỉ bộ, chính quyền thôn nhiều năm đạt trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Tiền Hải và xã Đông Trà đã trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.

THẨM TRA HUYỆN ĐẠT CHUẨN...

(Tiếp theo trang 1)

thẩm tra này, UBND tỉnh sẽ đề nghị Văn phòng Điều phối NTM trung ương xem xét, thẩm định huyện Vũ Thư đạt chuẩn huyện NTM năm 2019.

Chiều ngày 8/11, đoàn thẩm tra huyện đạt chuẩn NTM của tỉnh tổ chức thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện NTM đối với huyện Đông Hưng.

Bước vào xây dựng huyện NTM, mặc dù xuất phát điểm thấp nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, đến nay huyện Đông Hưng đã xây dựng được 3.958,6 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM. 43/43 xã đạt chuẩn NTM. Trong 10 năm xây dựng NTM, toàn huyện đã nâng cấp 1.204,8km, bằng 90% các tuyến đường giao thông do xã quản lý, bảo

đảm đạt chuẩn, đồng bộ theo quy định, đồng thời cải tạo cơ bản cầu cống dân sinh. 100% đường thôn, xóm được cứng hóa theo tiêu chí NTM. Tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2010 - 2019 tăng 10,31%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 46,77 triệu đồng, gấp 3 lần so với năm 2010. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được hoàn thiện. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 còn 3,78%. Có 12 xã đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ lò đốt, các xã còn lại xử lý theo công nghệ chôn lấp và có hợp đồng với doanh nghiệp thu gom, xử lý rác. 44/44 xã, thị trấn được



Đoàn thẩm tra cùng lãnh đạo huyện Đông Hưng kiểm tra thực tế mô hình sản xuất rau vụ đông tại xã An Châu.

UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020.

Đoàn thẩm tra đã khảo sát, thẩm tra thực tế tại một số địa phương, đơn vị. Căn cứ kết quả

thẩm tra, ý kiến đề nghị của UBND huyện Đông Hưng và kết quả thẩm tra của các sở, ngành được giao phụ trách tiêu chí, đoàn thống nhất xác nhận huyện Đông Hưng hoàn thành

9/9 tiêu chí huyện NTM. Trên cơ sở đó, đoàn sẽ tham mưu UBND tỉnh đề nghị trung ương xem xét, thẩm định, công nhận huyện Đông Hưng đạt chuẩn huyện NTM năm 2019.

BẦU PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 8/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị đồng ý để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung 1 Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch đề phân công phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, ngày 1/10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự theo quy định. Kết quả, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy được giới thiệu là nhân sự ứng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình Ban Bí thư Trung ương xem xét, cho ý kiến. Ngày 5/11/2019, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương đồng ý giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu bầu đồng chí Nguyễn Tiến Thành giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Kết quả, đồng chí Nguyễn Tiến Thành trúng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

MẠNH CƯỜNG

HỌP HỘI ĐỒNG THI TUYỂN...

(Tiếp theo trang 1)

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, các thành viên Hội đồng đã thống nhất mỗi thành viên Hội đồng sẽ bỏ phiếu đối với 5 phương án thiết kế kiến trúc công trình Bảo tàng tỉnh để xuất, từ đó chọn 4 phương án có số phiếu cao nhất để trưng bày công khai, báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu đại diện chủ đầu tư khẩn trương công khai phương án đã được Hội đồng chọn tại những vị trí thuận lợi để người dân tìm hiểu, tham gia đóng góp ý kiến. Những ý kiến tham gia đóng góp của người dân và các đơn vị có liên quan phải được tiếp thu đầy đủ để báo cáo Hội đồng. Trên cơ sở đó tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo của Hội đồng thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Bảo tàng tỉnh để chuẩn bị báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

số 35 của Bộ Chính trị. Đối với kế hoạch Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI và đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Hưng Hà yêu cầu cấp ủy các cấp trong huyện tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Hưởng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương cũng như các văn bản liên quan của trung ương, của tỉnh, của huyện. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện theo phương châm: kết thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề tồn đọng, hạn chế kéo dài. Tăng cường đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn. Huyện ủy Hưng Hà cũng yêu cầu đại hội phải bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các tổ chức cơ sở đảng khẩn trương chuẩn bị văn kiện đại hội, thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Theo kế hoạch, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2023, thời gian đại hội không quá 1 ngày, hoàn thành trước ngày 15/1/2020. Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 3/2020 và hoàn thành trước ngày 15/4/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 15/5/2020. Thời gian họp trừ đi đại hội cấp huyện và cơ sở không quá 1/2 ngày.

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH...

(Tiếp theo trang 1)

nâng cấp cải tạo các công trình giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan. Tiếp tục thực hiện tốt và duy trì nền nếp công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ"...

Tại buổi giám sát, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã trao đổi, đánh giá rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, đề nghị Sở Giao thông Vận tải làm rõ một số vấn đề liên quan, bổ sung vào báo cáo như: thực hiện vốn chương trình mục tiêu quản lý, bảo trì đường bộ năm 2019; công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách; bắt cấp trong việc bố trí dài phân cách, biển báo giao thông; tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông tại một số tuyến đường huyết mạch trên địa bàn tỉnh...

Tại buổi giám sát, đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã tiếp thu một số đề xuất, kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải, tổng hợp trình ủy họp thủ chín HĐND tỉnh.

PHỔ BIẾN HIỆP ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 300 doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất khẩu thường xuyên với nhiều mặt hàng đa dạng trong đó có những mặt hàng chủ lực: may mặc, dệt sợi, sử vế sinh, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm nông sản, công cụ làm vườn, đồ chơi, da giày..., đóng góp khoảng 85% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của tỉnh. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, Hiệp định EVFTA được ký vọng mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường, gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Thông qua hội nghị, Sở Công Thương mong muốn các cơ quan chức năng và doanh nghiệp nắm bắt được lợi thế và cả những thách thức khi thực hiện Hiệp định EVFTA, từ đó xây dựng chiến lược quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như chuẩn bị từ thế sẵn sàng đổi mới và thay đổi tư duy để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, hội nhập kinh tế quốc tế thành công.